



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thanh thiếu nhi với bảo vệ động vật hoang dã

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014 Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động cuộc thi “Thanh thiếu nhi với bảo vệ động vật hoang dã” nhằm tạo cơ hội cho các bạn trẻ phát huy sức sáng tạo, góp phần vào công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã. Đây là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5 năm 2014.

Đối tượng dự thi là tất cả các bạn Đoàn viên, sinh viên, thanh thiếu nhi sinh sống tại Việt Nam. Các tác phẩm dự thi là các loại hình nghệ thuật biểu diễn như sáng tác và biểu diễn bài hát, âm nhạc, nhảy, tiểu phẩm kịch,... với nội dung theo các chủ đề quy định về bảo tồn động vật hoang dã. Mục đích của cuộc thi là khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã thông qua cách tiếp cận sáng tạo kết hợp với các hình thức giải trí nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ và truyền tải các thông điệp về bảo tồn.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết “Thanh thiếu nhi là thế hệ tương lai của đất nước do đó cần nâng cao nhận thức cho các em về các vấn đề môi trường và khuyến khích các em tham gia vào các nỗ lực bảo tồn. Cuộc thi là cơ hội tốt để các bạn trẻ dùng sự sáng tạo của mình truyền tải các thông điệp bảo tồn có ý nghĩa thông qua các hình thức mà các bạn trẻ yêu thích. Cuộc thi cũng góp phần tuyên truyền, định hướng cho thanh thiếu nhi có những hành động thiết thực trong việc bảo vệ đa dạng sinh học. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong Năm thanh niên tình nguyện 2014, góp phần phát huy vai trò xung kích, tích nguyện của thanh thiếu nhi trong việc bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn động vật hoang dã trong thời gian tới. Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được nhiều tác phẩm dự thi của các bạn trẻ trên khắp cả nước”.



Các bạn trẻ có thể tham gia dự thi theo nhóm hoặc cá nhân bằng cách ghi hình hoặc ghi âm tác phẩm dự thi, lưu vào đĩa CD hoặc VCD và gửi trực tiếp về Trung tâm tình nguyện Quốc gia hoặc theo đường bưu điện tới địa chỉ 64, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian nhận bài thi từ 10 tháng 4 đến 10 tháng 5 năm 2014 theo dấu bưu điện. Bản mềm các bạn có thể tải lên trang chia sẻ Youtube và gửi đường link về cho BTC (email: baoton@vvc.vn). Tất cả các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải lên website để độc giả bình chọn. Thời gian bình chọn từ 10 tháng 5 đến 17 tháng 5 năm 2014 trên website <http://baoton.vvc.vn>.

Lễ trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 năm 2014 tại Hà Nội. Ban tổ chức sẽ trao giải cho hai mươi tác phẩm đạt giải với tổng giá trị giải thưởng lên tới 40 triệu đồng. Hội đồng giám khảo gồm các nhà báo, nghệ sỹ, chuyên gia uy tín sẽ chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải đặc biệt, nhất, nhì, ba và trao 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trên mạng.



“Việt Nam được thế giới công nhận về giá trị đa dạng sinh học độc đáo. Tuy nhiên, hơn 800 loài động, thực vật quý hiếm đang phải đối mặt với mối đe dọa bị tuyệt chủng”, TS. Nguyễn Thế Đông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết. “Các hoạt động nâng cao nhận thức đóng vai trò rất quan trọng trong việc thay đổi hành vi và giúp công chúng nhìn nhận giá trị mà đa dạng sinh học mang lại cho cuộc sống của con người. Chúng tôi rất vui mừng khi các bạn trẻ ngày càng quan tâm nhiều hơn tới vấn đề này và rất trông đợi vào sự sáng tạo, sức trẻ và hành động của các bạn.”

Cuộc thi là một trong các hoạt động nhằm hướng tới giảm thiểu tiêu thụ trái phép nhằm bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ do Tổng cục Môi trường triển khai.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, vui lòng truy cập địa chỉ:
<http://baoton.vvc.vn/>

Hoặc liên hệ với:

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

ĐT: 04 37955 471

Hoặc:

Trung tâm tình nguyện Quốc gia

64, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 04 6263 1922, email: baoton@vvc.vn

Về Ngày quốc tế đa dạng sinh học

Từ năm 2000, Hội nghị Liên hợp quốc đã chọn ngày 22 tháng 5 là Ngày quốc tế đa dạng sinh học để góp phần tăng cường hiểu biết và nhận thức về các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học trên thế giới. Năm 2014, chủ đề quốc tế của ngày quốc tế đa dạng sinh học là “đa dạng sinh học biển đảo” và Chủ đề quốc gia mà Việt Nam lựa chọn là “giảm tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã nguy cấp” nhằm tăng cường nhận thức cộng đồng về bảo vệ đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI